

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

เร่งสร้างสิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
สวท.	<p><b>งานอุ่นไอรักฯ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ .เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ . ร่วมกับกองแพทย์หลวง สำนักงานการแพทย์ กทม . จนท.สธ. จิตอาสา และ อสม . จัดหน่วยแพทย์จิตอาสา ร่วมดูแลสุขภาพประชาชนที่มาเที่ยวงาน “งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว” ทุกวันตลอดงาน โดยตั้งจุดให้บริการ 3 จุด คือ ด้านในสวนอัมพร , ประตูทางเข้าสนามเสือป่า และภายในอาคาร 604 พร้อมทั้งเตรียมระบบส่งต่อไปยังรพ .ใกล้เคียง 7 แห่ง พร้อมทั้งจัดอสม. และจิตอาสาเดินเท้าแจกยาตาม แอมโมเนีย แก่ประชาชนที่มาร่วมงาน ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพ เตรียมร่างกายให้พร้อม ดื่มน้ำมากๆ เตรียมร่ม พัด โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็กเล็ก ผู้มีโรคประจำตัวขอให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ</p>
สยามรัฐ	<p><b>กำลังคน</b></p> <p>-เสนอภาพข่าว นพ .โสภณ เมฆธน ปลัด สธ . บรรยายพิเศษ เรื่อง กำลังคนที่ตอบสนองต่อกลุ่มหน่วยบริการปฐมภูมิ ในงานเชื่อมสถาบัน สานเครือข่าย DHS Academy สูศตวรรษที่ 21 ภาคตะวันออก จัดโดย รพ.ชลบุรี ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ WHO เขตสุขภาพที่ 6 รพ.บ้านโพธิ์ จ. ฉะเชิงเทรา และมูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันการศึกษากับรพ.ชุมชน</p>
ไทยโพสต์ ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ มติชนออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์	<p><b>นมเปรี้ยวเสริมฤทธิ์วัคซีนไขหวัดใหญ่</b></p> <p>-เสนอข่าว ผศ.ทพญ.ดุลยพร ตราชูธรรม สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล แลกข่าวผลการศึกษาประสิทธิผลของนมเปรี้ยวที่มีโพรไบโอติกส์ คือ จุลินทรีย์แลคโตบาซิลัส พาราคาเซอี 431 ต่อการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันไขหวัดใหญ่ ว่า โพรไบโอติกส์ คือ จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์ พบได้ในอาหารหลายชนิด เช่น โยเกิร์ต นมเปรี้ยว และเนยแข็ง เป็นต้น สามารถช่วยปรับสมดุลแบคทีเรียในลำไส้ กระตุ้นการขับถ่าย และสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน ทีมนักวิจัยซึ่งประกอบด้วย สถาบันโภชนาการ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ม .มหิดล จึงได้ทำการทดลองทางคลินิก ซึ่งผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมในคนชุดกลาง ม.มหิดล โดยทำการวิจัยในอาสาสมัครที่มีสุขภาพดี อายุ 18-45 ปี จำนวน 60 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 30 คน กลุ่มหนึ่งได้รับนมเปรี้ยวที่มีโพรไบโอติกส์ อีกกลุ่มได้รับนมแต่งกลิ่นที่ไม่มีโพรไบโอติกส์ และเกิดองค์ความรู้ใหม่ว่า โพรไบโอติกส์จะช่วยเสริมฤทธิ์ของวัคซีนไขหวัดใหญ่ในการเพิ่มภูมิคุ้มกันเมื่อคนนั้นมีภูมิคุ้มกันต่ำ หากมีภูมิคุ้มกันสูงอยู่แล้วจะไม่เห็นผล</p> <p>งานวิจัยดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Functional Food ซึ่งเป็นวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่เผยแพร่งานวิจัยด้านอาหารสุขภาพ ทั้งนี้ นมเปรี้ยวที่มีโพรไบโอติกส์สามารถสังเกตได้ที่ฉลาก การรับประทานมีข้อควรระวัง เนื่องจากเป็นจุลินทรีย์มีชีวิต ทำให้มีความเสี่ยงก่อการติดเชื้อโรคได้ ไม่ควรใช้ในผู้ป่วยหนัก ผู้ป่วยโรคที่มีผลต่อภูมิคุ้มกัน เช่น เบาหวานที่คุมน้ำตาลไม่ได้ ผู้ป่วยเอดส์ ระยะแสดงอาการ และทารกแรกเกิด</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>ไขหวัดใหญ่</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ .สุรธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญ ญชย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ช่วงต้นปี 2561 คาดการณ์ว่ามีแนวโน้มพบผู้ป่วยโรคไขหวัดใหญ่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย โดยเฉพาะพื้นที่ที่คนอยู่รวมกันจำนวนมาก อาทิ โรงเรียนและค่ายทหาร ข้อมูลจากสำนักระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-12 ก.พ. 2561 พบผู้ป่วยโรคไขหวัดใหญ่แล้ว 15,333 ราย เสียชีวิต 1 ราย ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพและป้องกันตนเองจากโรคไขหวัดใหญ่ โดยใช้หลักปิด ล้าง เลี่ยง หยุด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน มติชนออนไลน์</p>	<p><b>รพ.เอกชนเก็บค่ารักษาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต</b></p> <p>-เสนอข่าว กรณีเพจเฟซบุ๊กของ พ.ต.อ.พงศาเจือเพ็ชร ฤกษ์นระราช อดีต สว.ระยอง ให้ข้อมูล ว่ารพ.รักษาผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองแตกและเรียกเก็บเงิน 7.7 แสนบาท โดยไม่แจ้งสิทธิรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินให้ญาติทราบ</p> <p>พล.ท.นพ.พร้อมพงษ์ ฟ้าระบูล ผอ.รพ.วิภาวดี ชี้แจงว่า รพ.ปฏิบัติตามขั้นตอน มาตรฐานการรักษาทุกด้าน ผู้ป่วยรับไว้ในรพ.เวลาประมาณ 01.30 น.วันที่ 12 ก.พ. 2561 ด้วยอาการปวดศีรษะ อาเจียน รพ.มีหนังสือของสพฉ.ที่ยืนยันว่าไม่เข้าเกณฑ์ฉุกเฉิน และมีหนังสือที่ญาติลงลายมือปฏิเสธไป รพ.ต้นสังกัด โดยยินยอมรักษาต่อที่รพ.วิภาวดี และยังมีบันทึกการผ่าตัดและการติดต่อระหว่างรพ.วิภาวดีกับรพ.ศิริราช</p> <p>นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า กรมฯ พร้อมสพฉ.จะลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง 2 ประเด็น คือ 1.มาตรฐานการให้บริการ โดยตรวจสอบเวชระเบียนและเอกสารทางการแพทย์ ตั้งแต่การรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาจนถึงการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลอื่น 2.การประเมินผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (สีแดง) ซึ่งสพฉ.จะนำข้อมูลที่ได้จากรพ.เข้าคณะกรรมการตรวจสอบและรับเรื่องร้องเรียนวินิจฉัยโดยเร็ว ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการ บริการผู้ป่วยตามนโยบาย UCEP ขอให้สถานพยาบาลเอกชนทุกแห่งใช้ระบบบันทึกและประเมินผู้ป่วยของสพฉ. เป็นหลักในการประเมินผู้ป่วย หากเข้าข่ายผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (สีแดง) ต้องรักษาพยาบาลอย่างเต็มความสามารถ โดยห้ามเรียกเก็บค่าใช้จ่ายภายใน 72 ชั่วโมงแรก แต่หากอยู่ในเกณฑ์สีเหลืองหรือสีเขียว ควรจะสื่อสาร เรื่องสิทธิในการรักษาพยาบาลกับผู้ป่วยหรือญาติเพื่อมิให้เกิดความเข้าใจผิด และหากพบปัญหาวินิจฉัยคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ให้ปรึกษาขอคำวินิจฉัยจากศูนย์ประสานงานคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตของสพฉ. ผ่านสายด่วน 0-2872-1669 ตลอด 24 ชั่วโมง</p>
<p>บางกอกทูเดย์</p>	<p><b>สปา-นวดเพื่อสุขภาพ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภาณุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดเผยว่า ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2561 ทำให้ผู้ประกอบการไม่ต้องขออนุญาตกับท้องถิ่นอีกต่อไป โดยส่วนกลางขออนุญาตที่กรม สบส. ส่วนภูมิภาคขอที่ สสจ.ในพื้นที่ ช่วยลดปัญหาการทำงานซ้ำซ้อนกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมซ้ำซ้อน</p> <p>ด้าน นพ.ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผอ.กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กล่าวว่า ประกาศนี้มีผลบังคับใช้กับผู้ประกอบการร้านสปา ร้านนวดยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการฯ กับกรม สบส. หรือสสจ. เท่านั้น โดยสปาในโรงแรมที่ได้รับใบอนุญาตฯ จะได้รับยกเว้นภาษีสรรพสามิตด้วย หากไม่มีใบอนุญาตฯ ไม่เข้าข่ายที่จะได้รับการยกเว้น และจัดเป็นสถานประกอบการฯ เลื่อน</p>
<p>สยามรัฐ สัปดาห์ วิจารณ์</p>	<p><b>พิธีฮัจญ์</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เปิดเผยว่า ชาวไทยมุสลิมที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ควรเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ ทั้งก่อนการเดินทาง ระหว่างการเดินทาง และหลังการเดินทาง ดังนี้ ผู้ที่จะเดินทางไป ให้ขอรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามที่ประเทศซาอุดีอาระเบียกำหนด ระหว่างอยู่ในประเทศซาอุดีอาระเบีย ควรหลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการไอหรือจาม หากจำเป็นต้องเข้าไปใน พื้นที่แออัด ผู้ที่มีโรคประจำตัวเสี่ยงต่อการป่วย ควรใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาดทุกครั้งก่อนปรุงอาหาร รับประทานอาหาร หรือก่อนเตรียมนมให้เด็ก และหลังจากการเข้าห้องน้ำทุกครั้ง หากมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก ให้ใส่หน้ากากอนามัยและหลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้อื่น หากอาการไม่ดีขึ้นหรือมีอาการหอบเหนื่อยหายใจขัด ควรรีบพบแพทย์ รับประทานอาหารที่สะอาดและสุกใหม่ เลี่ยงอาหารค้างคืน กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ขยะเปียกควรใส่ถุงพลาสติกผูกให้แน่น ทิ้งในถัง แล้วกำจัดโดยการฝังหรือเผา เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงวัน หลังกลับจากการประกอบพิธีฮัจญ์ ให้สังเกตอาการเจ็บป่วยต่ออีก 14 วัน หากมีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ควรพักอยู่บ้าน สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ หากอาการไม่ดีขึ้นภายใน 2 วัน หรือมีไข้สูง หอบ เหนื่อย หายใจลำบาก ควรรีบไปพบแพทย์พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทาง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยโพสต์	<p><b>ไขหวัดนก</b></p> <p>-เสนอสรุปข่าว ประเทศจีนพบผู้ติดเชื้อหวัดนกสายพันธุ์ใหม่ H7N4 ซึ่งประเทศไทย กรมควบคุมโรค และกรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานที่เข้มแข็งและร่วมมือกันเฝ้าระวังตลอดจนป้องกันไขหวัดนกได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับที่น่าพอใจ โดยปลัด สธ.ได้สั่งการให้กรมควบคุมโรคติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศอย่างใกล้ชิด พร้อมกำชับให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคไขหวัดนกของประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ส่วนภาคปศุสัตว์ ก.เกษตรฯ นำแนวคิดการจัดการขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) มาใช้ในระบบเลี้ยงสัตว์ปีก จนประสบความสำเร็จอย่างสูง สามารถป้องกันไม่ให้สัตว์ปีกเกิดโรคได้</p>
มติชน M2F ไอเอ็นเอ็น ทีวีช่อง NBT	<p><b>อย.จับอาหารเสริมผิดกฎหมาย</b></p> <p>-เสนอข่าว ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า อย.ได้รับการร้องเรียนจำนวนมาก เรื่องการขายผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง โฆษณาเกินจริง หลอกลวงผู้บริโภค บางรายการรับประทานแล้วเกิดอาการมือสั่น ใจสั่น คอแห้ง นอนไม่หลับจึงร่วมกับสสจ. นครราชสีมา และตำรวจ บก.ปคบ. ตรวจสอบสถานที่หลายแห่งใน จ. นครราชสีมา พบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผิดกฎหมาย ยึดของกลางจำนวนกว่า 2 โกดัง มูลค่ากว่า 100 ล้านบาท พร้อมกับเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ ก๊อชชูป การเมือง	<p><b>การดำเนินงาน อย.</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ รั้งตำแหน่งเลขาธิการ อย. มา 2 ปี โชว์ผลงานปลดล็อกปัญหาการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เร็วขึ้นกว่าเดิมถึง 20% และลงพื้นที่ตรวจคุณภาพมาตรฐานสินค้าสุขภาพหลายจังหวัด ล่าสุด ดูการผลิตน้ำพริกกุ้งเสียบ จ.พังงา และร่วมแข่งตำน้ำพริกได้อันดับ 1</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p><b>พัฒนาเครือข่ายนักจิตวิทยา</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ได้เร่งเพิ่มการเข้าถึงผู้ป่วย โดยให้ อสม. และ จนท.รพ.สต.ออกเยี่ยมบ้านดูแลผู้ป่วยจิตเวชร่วมกับครอบครัว พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจผู้ป่วยจิตเวช ให้สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวหรือชุมชนได้เหมือนคนทั่วไป ส่งผลให้แนวโน้มการเข้าถึงของผู้ป่วยดีขึ้นเรื่อยๆ</p>
ข่าวสด	<p><b>รางวัลแอมป์ อสม.</b></p> <p>-เสนอข่าว เอไอเอส ร่วมกับ สธ. และ ก.ดิจิทัล จัดโครงการประกวดการใช้แอมป์ อสม.ออนไลน์ มีหน่วยสุขภาพระดับปฐมภูมิ รพ.สต. และ อสม. ได้รับรางวัล 86 แห่งทั่วประเทศ โดย จ.นครราชสีมา ได้แก่ รพ.สต.ขยาย รพ.สต.บ้านพระ รพ.สต.โตนด รพ.สต.มะค่า รพ.สต.ศาลเจ้าพ่อ และ รพ.สต.กระฉูด</p>
เดลินิวส์ สก๊อปหน้า 1	<p><b>โรคแอลเอสดี</b></p> <p>-เสนอสรุป กลุ่มโรคแอลเอสดี เป็นหนึ่งในโรคหายาก ทีมแพทย์หลายสถาบัน และมูลนิธิโรคพันธุกรรมแอลเอสดี มีการหาทุนบริจาคเพื่อช่วยผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยวิธีทางเลือก เช่น การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด หรือ ปลูกถ่ายไขกระดูก ซึ่งในงานชุมนุม ผู้ป่วยโรคพันธุกรรมแอลเอสดี สัญจร ครั้งที่ 1 ที่ จ.เชียงใหม่ มีแนวคิดว่าจะรวมตัวกันพาลูก ที่ป่วยมาวิ่งแบบตุน น เพื่อรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะให้ความสำคัญกับผู้ป่วยกลุ่มโรคนี้อีก เพราะแม้บางโรคจะมีทางรักษาแต่ยังมีผู้ป่วยที่เข้าไม่ถึงการรักษา รวมทั้งอยากให้ยารักษาในกลุ่มโรคแอลเอสดีอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ซึ่งสธ. และ สปสช. ได้กำหนดให้โรคในกลุ่มโรคแอลเอสดีโรคหนึ่ง คือ โรคโกเชอร์ ชนิดที่ 1 ซึ่งเป็นชนิดที่ไม่มีปัญหาด้านพัฒนาการและระบบประสาท ได้รับยา เอนไซม์ทดแทน โดยบรรจุ ในบัญชียาหลักแห่งชาติ ที่ผ่านมามีผู้ป่วยได้เข้ารับการรักษาราว 20 ราย มูลนิธิ จะผลักดันให้มีการบรรจุเอนไซม์ทดแทนที่ใช้รักษาโรคอื่นๆ ในกลุ่มนี้ เช่น กลุ่มโรค เอ็มพีเอส โรคพอมเพย์ โรค โกเชอร์ ชนิดที่ 3 ในบัญชียาหลักแห่งชาติต่อไป รวมถึงมีการคิดค้นวิธีการรักษาใหม่ๆ ที่ป้องกันผลกระทบต่อระบบประสาทและสมองได้</p>
คมชัดลึก ไทยรัฐ	<p><b>ฝุ่นละออง กทม.</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดี กรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์ฝุ่นละออง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ขนาดเล็ก PM 2.5 ว่า จากการเฝ้าระวังของ รพ.ในพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน ยังไม่มีรายงานผู้ที่มีอาการรุนแรง หรือผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน หรือการเสียชีวิต ส่วนโรคระบบทางเดินหายใจมีแนวโน้มคงที่ และมีรายงานผู้ป่วยโรคตาแดงเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จำนวนผู้ที่เข้ารับบริการในห้องฉุกเฉินไม่เปลี่ยนแปลง จากช่วงปกติ กลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง คือ กลุ่มผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ เด็กเล็ก กลุ่มผู้ที่ทำงานในที่โล่งแจ้ง นานกว่า 12 ชั่วโมง และผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ หอบหืด ภูมิแพ้ และโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด วิธีป้องกันมี 5 มาตรการ คือ "หลีกเลี่ยง" จากการสัมผัสฝุ่นละออง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง "ปิด" ประตู หน้าต่างให้มิดชิด ป้องกันฝุ่นละออง หมั่นทำความสะอาดบ้านทุกวัน "ใช้" หน้ากากอนามัยที่มีประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอน เช่น N95 P100 "เลี่ยง" การออกกำลังกาย ภายหรือทำงานนานกว่า 12 ชั่วโมงในที่โล่งแจ้ง และ "ลด" การใช้รถยนต์และการเผาขยะ ถ้ามีอาการผิดปกติ เช่น หายใจติดขัด แน่นหน้าอก วิงเวียนศีรษะ หรือหมดสติ ให้รีบไปตรวจรักษาโดยเร็ว</p>
มติชน	<p><b>เดิน-วิ่งการกุศล รพ.ประจวบฯ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ได้จัดทำโครงการเดินวิ่งการกุศล "จากก้าวคนละก้าว สู่อีกก้าวนี้เพื่อ รพ.ประจวบคีรีขันธ์" โดยผู้ประมุข รองเท้าสีแดงคู่อี 6 ชื่อ "บัวตุน บัวบาน" จากเพจ "ก้าว" ในราคา 219,999.99 บาท ซึ่งเป็นรองเท้าที่ตูน บอดี้สแลม ใช้วิ่งคู่กับบัวขาว บัญชาเมฆ ในโครงการก้าวคนละก้าวเบตงแม่สายฯ ได้มอบรองเท้า "บัวตุน บัวบาน" ให้กับ รพ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อต่อยอดโครงการเดินวิ่งการกุศล และใช้ในการจัดนิทรรศการเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชนออกกำลังกาย โดยจะจัดโครงการเดินวิ่งในวัน ที่ 25-26 พ.ค.นี้ เพื่อระดมทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์</p>



fanmoph



pr\_moph



ministry\_of\_public\_health



moph channel



clubhealthch